



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: วงล้อเศรษฐกิจ: ปี67ราคาหมูยังลดลง	ข่าวสด
2. 'ธรรมนัส'มอบเงินช่วยเหลือให้ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพ	แนวหน้า
3. สวก.จับมือม.ราชภัฏโคราชพลังSoftPowerชูเอกลักษณ์เชิงรายผ่านงานวิจัยพัฒนา	แนวหน้า
4. 'ไชยา'ขับเคลื่อนปศุสัตว์อาเซียนหลัก-หนุนส่งออก	แนวหน้า
5. 'อนุชา'นำเกษตรกรดูแลแปลงAgri-Map	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	เดลินิวส์
7. ปศุสัตว์เปิดตลาดส่งออกโคมีชีวิตไปจีน	เดลินิวส์
8. ธ.ก.ส.ปี66สินค้าส่งออก8.6แสนล. กตหนักเสียหายเหลือ 5.5% มั่นใจปีนี้คุมไม่เกิน 4%	ข่าวหุ้น
9. ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ 8.59 แสนล้าน ช่วยเสริมสภาพคล่องภาคการเกษตร	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'ธกส.'เร่งแก้หนี้เกษตรกรเติมเม็ดเงินกระตุ้นศก.	ไทยโพสต์
12. ประกาศแล้ว"สมุนไพร"อัตลักษณ์ประจำจังหวัด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*



## ปี67ราคาหมูยังลดลง

**ต**ันทุนการผลิตสุกรโลกมีแนวโน้มปรับลดลง ตามทิศทางราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ราคาสุกรในกลุ่มผู้ผลิตรายสำคัญของโลกมีแนวโน้มปรับลดลง ไม่ว่าจะเป็นจีน บราซิล เคนมารัก สะท้อนได้จากราคาสุกรเฉลี่ยในกลุ่มประเทศดังกล่าว ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 ปรับลดลงราว 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

สำหรับไทย ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสุกร มีแนวโน้มปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในตลาดโลก โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลีและปลาป่น ช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อการผลิตสุกรลง

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตสุกรยังกลับมาไม่เต็มที่สะท้อนจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ระบุว่า ในปี 2566 ปริมาณผลผลิตสุกรอยู่ที่ 17.5 ล้านตัว แม้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 15.8 ล้านตัว แต่ปริมาณผลผลิตยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดโรคระบาด ASF ซึ่งจะเฉลี่ยอยู่ที่ 21-22 ล้านตัว โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มยังอยู่ในระดับต่ำไม่จูงใจต่อการเพิ่มผลผลิตสุกร โดยในช่วง 3 เดือนแรกปี 2567 ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มอยู่ที่ 66 บาท/ก.ก. หดตัว 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อเนื่องมายังราคาขายปลีกเนื้อหมูเฉลี่ยในประเทศยังคงปรับลดลงตาม โดยมีระดับราคาอยู่ที่ 164 บาท/ก.ก. หดตัว 16%

- ต้นทุนการผลิตสุกรอื่นๆ มีแนวโน้มจะปรับขึ้นได้อีก อาทิ ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน เป็นต้น

ด้วยต้นทุนการผลิตสุกรที่ยังคงมีความผันผวน ขณะที่ราคาขายสุกรยังอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่จูงใจต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตสุกรของเกษตรกร สะท้อนจากข้อมูลของสศก. ที่ระบุว่า ในปี 2566 ต้นทุนการผลิตสุกรอยู่ที่ 87.5 บาท/ก.ก. ขณะที่ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มอยู่ที่ 78.0 บาท/ก.ก. ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนราว 9.5 บาท/ก.ก.

คาดว่า ในปี 2567 ราคาสุกรที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มอาจอยู่ที่ 70 บาท/ก.ก. หดตัว 10.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 78 บาท/ก.ก. ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้ราคาขายปลีกเนื้อหมูโดยเฉลี่ยในประเทศน่าจะยังลดลง โดยอาจอยู่ที่ 166 บาท/ก.ก. หดตัว 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ 177 บาท/ก.ก.

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

# 'ธรรมนัส' มอบเงินช่วยเหลือให้ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร ปี 2566/67 ให้แก่สถาบันเกษตรกร 4 แห่ง และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 6 ราย รวม 25,654,350 บาท ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ ซึ่งรัฐบาลช่วยค่าเก็บฝักและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 1,500 บาท/ตัน ที่สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งในปีการผลิต 2566/67 สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด ได้รวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ 20,733 ไร่ มูลค่ามากกว่า 241.88 ล้านบาท โดยนำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 10,361 ไร่ เงินกู้ 124,342,800 บาท โดยได้รับค่าเก็บฝักและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 15,542,850 บาท โดยเป็นค่าเก็บรักษาของสหกรณ์ตันละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,361,900 บาท สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้รับตันละ 500 บาท เป็นเงิน 5,180,950 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวทำให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากถึง 3,221 ราย

ร.ว.เกษตรฯ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) ที่เห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 และได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรวม 10,601.96 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ

สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก วงเงินรวม 55,038.96 ล้านบาท นอกจากนี้ กรม.มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าว (นบข.) เสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ จ.พะเยา มีสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกในฤดูกาลผลิต 11 แห่ง และมีสหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ในปีการผลิต 2566/67 ผลการรวบรวมข้าวที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 17,102.90 ไร่ เงินกู้ 204,604,800 บาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับการสนับสนุนค่าเก็บฝักและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกผ่านสหกรณ์ รวม 25,654,350 บาท โดยเป็นค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกของสหกรณ์ 17,102,900 บาท และเกษตรกรได้รับเงิน 8,551,450 บาท ซึ่งมีจำนวนสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 5,722 ราย



## สวก.จับมือ.ราชภัฏ ไร่พลังSoftPower ชูเอกลักษณ์เชียงราย ผ่านงานวิจัยพัฒนา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 Soft power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิจัย” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างการรับรู้ Soft power อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ จ.เชียงราย ภายใต้การดำเนินงานของชุมชนในพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรกับ Soft Power เพื่ออนาคตประเทศไทย” โดยมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผศ.ดร.ศรัชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“สินค้าเกษตรไทย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผลักดันสู่ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

## ไชยา'ขับเคลื่อนปศุสัตว์ อาชีพหลัก-หนุนส่งออก

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.มหาสารคาม รับฟังข้อร้องเรียนของเกษตรกร และมอบพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่วัดได้โกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จากนั้นรับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรเรื่องซ่อมแซมคลองส่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จนไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรใช้อุปโภค-บริโภค ซึ่งทาง นายไชยา และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณคลองส่งน้ำที่เสียหาย พร้อมทั้งจะเร่งนำเรื่องเรียนรมว.เกษตรฯ ทราบต่อไป

นอกจากนี้ นายไชยา และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม มอบนโยบายขับเคลื่อนการเกษตรด้านปศุสัตว์ ให้เป็นอาชีพหลักของเกษตรกร เนื่องจากรัฐบาลกำลังปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน ลดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้าปศุสัตว์กับประเทศจีน เวียดนาม และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ เข้มงวดในการใช้มาตรการดูแลปศุสัตว์มีชีวิตก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้กลไกราคาตลาดกลับมาเป็นปกติ รวมถึงเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงงานวัคซีนที่ปากช่อง

## 'อนุชา' นำเกษตรกรดูแปลงAgri-Map

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตร และสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จ.อุดรธานี โดยตรวจเยี่ยมชมความสำเร็จ แปลงต้นแบบโครงการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ด้วยการทำเกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ ที่แปลงเกษตรของนายวิชาญ นามอาษา บ้านวังแสง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี และแปลงเกษตรของนายวีระชาติ อ่อนนอ บ้านสะอาดนามูล ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม โดยมีผู้นำชุมชน จาก จ.ชัยนาท อุดรธานี และหมอดินอาสา 300 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน

เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง นายอนุชา กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่กิจกรรมการผลิตที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้ว่าแปลงต้นแบบของเกษตรกรทั้ง 2 ราย มีการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ด้วยการทำเกษตรผสมผสานและปศุสัตว์ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว จากเดิมที่ทำนาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่ความร่ำรวย จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจนได้ ถือเป็น การขับเคลื่อนการทำงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม และยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกร โดยยึดตามหลัก “การเลี้ยงโคกชนิดศาสตร์” ที่ทำให้เกิดการเพิ่มรายได้ทุกปี แก้ไขความยากจนได้จับเงินแสนเงินล้านและปลดหนี้ได้ นำไปสู่การสร้างรายได้ที่สมดุล จนถึงกรมมีอาชีพที่มั่นคง จะเป็นอีกหนึ่งหนทางอาชีพที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนต่อไป





☑ ลงพื้นที่.....นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมทั้งระบบระดับจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอฟาร์มโคนม จังหวัดลพบุรี

## ปศุสัตว์เปิดตลาดส่งออกโคมีชีวิตไปจีน

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยหลังเข้าพบหารือกับนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เพื่อขอคำปรึกษาและหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการขอเปิดตลาดการส่งออกโคมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากไทยไปจีน ภายใต้แนวทางการจัดทำพื้นที่ปลอดโรค (Regionalization) ซึ่งเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ได้แจ้งให้ทราบว่าหน่วยงาน GACC ปักกิ่ง ได้รับเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคที่กรมปศุสัตว์จัดส่งไปแล้ว และอยู่ในระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญของจีนทำการพิจารณาเอกสารดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ในการพิจารณา พร้อมยืนยันว่า จะติดตามประเด็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

“เร็ว ๆ นี้ จะนำคณะไปเยือนมณฑลยูนนานเพื่อสำรวจเส้นทางส่งออกและธุรกิจการค้าโคมีชีวิตรวมถึงเยี่ยมชมการและหารือรายละเอียดมาตรการการนำเข้าโค

มีชีวิตกับสำนักงานศุลกากรคุณหมิง สำนักงานเกษตรยูนนาน และสำนักงานพาณิชย์ยูนนาน โดยเอกอัครราชทูตจีนเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุน เนื่องจากจะแสดงให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนตระหนักถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนการค้าโคมีชีวิตไทย-จีนของกรมปศุสัตว์และรัฐบาลไทย”

ทั้งนี้การขับเคลื่อนการผลักดันการส่งออกโคมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์รับสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจัดทำแผนยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดและนโยบายในการเตรียมตัวส่งออกโคมีชีวิต ผ่านการรับรองคุณภาพ “ปลอดโรคปลอดภัย” เพื่อสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าว่า สินค้าปศุสัตว์ไทยปราศจากโรค พร้อมกันนี้เร่งเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ ๆ เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศในตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เพื่อให้ผู้เลี้ยงโคสามารถเติบโตในอาชีพได้อย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นอีกด้วย.



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7400

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 42.77

Ad Value: 46,405.45

PRValue (x3): 139,216.35

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.ปี66สินเชื่อกู้8.6แสนล. กตหนี้เสียเหลือ 5.5% มั่นใจปีนี้คุมไม่เกิน 4%

## ธ.ก.ส.ปี66สินเชื่อกู้8.6แสนล.

### ● กตหนี้เสียเหลือ 5.5% มั่นใจปีนี้คุมไม่เกิน 4%

ธ.ก.ส. เผยผลงานปีบัญชี 2566 เต็มเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบท 8.6 แสนล้านบาท ด้านการบริหาร NPLs ภาคการเกษตร ลดลงต่ำสุดระดับ 5.5% หนุนผลประกอบการเป็นไปตามเป้า

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2566 (1 เม.ย. 2566-31 มี.ค. 2567) ธ.ก.ส. ลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ลงมาที่ 5.5% จากเดิม 14.64% ในปีบัญชี 2565 โดยเป็นผลมาจากการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจะควบคุม NPLs ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 4% ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารในปีบัญชี 2567

ในส่วนของบริษัทหลัก ธ.ก.ส. ยังได้เต็มเม็ดเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นการลงทุนภาคการเกษตรไปแล้วกว่า 859,575 ล้านบาท ทำให้มียอดสินเชื่อคงเหลือ 1.69 ล้านล้านบาท เติบโตจากต้นปี

บัญชี 51,736 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.16% มียอดเงินฝากสะสม 1.89 ล้านล้านบาท เติบโตจากต้นปี 58,822 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.22% โดยสร้างฐานการเติบโตในกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น สลาก ธ.ก.ส. ชุด ถูงทอง วงเงิน 100,000 ล้านบาท และสลากดิจิทัล เป็นต้น มีสินทรัพย์ จำนวน 2.30 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.72% หนี้สินรวม 2.14 ล้านล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 158,865 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) 12.75% สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด

ด้านการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ให้กับเกษตรกรที่มีหนี้รวมต้นเงินคงค้างทุกสัญญา ณ 30 ก.ย. 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งมีผู้ได้รับความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน

Application ของ ธ.ก.ส. BAAC Mobile ถึง 1.84 ล้านราย คิดเป็น 92% ของจำนวนลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ โดยในจำนวนลูกค้าที่แจ้งเข้าร่วมมาตรการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกู้แล้วจำนวน 1.39 ล้านราย หรือคิดเป็น 80% ของผู้แจ้งความประสงค์ร่วมมาตรการ

ในจำนวนนี้มีลูกค้าที่แสดงความประสงค์เข้าหลักสูตรการฟื้นฟูศักยภาพการประกอบอาชีพแล้ว 1.3 แสนราย โดยธนาคารจะดำเนินการฟื้นฟูอาชีพให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ให้ได้จำนวน 3 แสนราย ภายในเดือน ก.ย. 2567 ขณะที่มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับหนี้นอกระบบ ผ่านสินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายสินเชื่อไปแล้ว 545 ล้านบาท และสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ยากจน 9,572 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบ โดยแก้ไข

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7400

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 42.77

Ad Value: 46,405.45

PRValue (x3): 139,216.35

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.ปี66สิ้นเชื่อฟุ้ง8.6แสนล. กตทนี้เสียเหลือ 5.5% มั่นใจปีนี้คุมไม่เกิน 4%

ปัญหาหนี้ในระบบให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส.ไปแล้ว 713,013 ราย เป็นเงินกว่า 60,389 ล้านบาท ส่วนในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการสินเชื่อค้ำเงินแรงงานไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่สงบในประเทศอิสราเอล สำหรับนำไปชำระหนี้สินเดิมที่เกิดจากการกู้เงินไปทำงานอิสราเอล และลงทุนประกอบอาชีพใหม่

ส่วนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน ธ.ก.ส. ได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูศักยภาพผู้เลี้ยงสุกรผ่านสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ รายละไม่เกิน 100,000 บาท และสินเชื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนและชำระหนี้สินเดิม รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 11,016 ราย วงเงินกว่า 2,782 ล้านบาท โครงการสินเชื่อแทนคุณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

โดยเปิดให้ทายาทเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขหนี้ที่ยังยืม จ่ายสินเชื่อไปแล้ว 3,433 ล้านบาท โดยมีทายาทเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 3,687 คน ■



# ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ 8.59 แสนล้าน ช่วยเสริมสภาพคล่องภาคการเกษตร

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาภาคการเกษตรได้รับผลกระทบ ทั้งจากปัญหา COVID-19 ความขัดแย้งทางการค้า สงครามสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ส่งผลโดยตรง ทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาสินค้าผันผวน และได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติทำให้หนี้ "ไม่ก่อให้เกิดรายได้" (NPLs) ของ ธ.ก.ส. เคยสูงถึง 14.64% ในปีบัญชี 2565 แต่จากการดำเนินงานตามมาตรการของรัฐบาล และในส่วนของ ธ.ก.ส.ทำให้ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) สามารถลด NPLs ลงมาที่ 5.5% ผลจากการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะควบคุม NPLs ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 4% ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารในปีบัญชี 2567

ในส่วนของบทบาทหลักธ.ก.ส.ได้เติมเม็ดเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นการลงทุนภาคการเกษตรไปแล้ว 859,575 ล้านบาท มียอดสินเชื่อคงเหลือ 1.69 ล้านล้านบาท เติบโตจากต้นปีบัญชี 51,736 ล้านบาท หรือคิดเป็น

3.16% ยอดเงินฝากสะสม 1.89 ล้านล้านบาท เติบโตจากต้นปี 55,822 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.22% มีสินทรัพย์ 2.30 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.72% หนี้สินรวม 2.14 ล้านล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 155,865 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) 12.75% สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด

ด้านการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยให้กับเกษตรกรที่มีหนี้รวมต้นเงินคงค้างทุกสัญญา ณ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application ของ ธ.ก.ส. BAAC Mobile ถึง 1.84 ล้านราย คิดเป็น 92% ของจำนวนลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกู้แล้ว 1.39 ล้านราย หรือคิดเป็น 80% ของผู้แจ้งความประสงค์ร่วมมาตรการ และในจำนวนนี้แสดงความประสงค์เข้าหลักสูตรการฟื้นฟูสุขภาพในการประกอบอาชีพภายใต้แนวคิด "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" แล้ว 1.3 แสนราย ธนาคารจะดำเนินการฟื้นฟูอาชีพให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระ

หนี้ให้ได้ 3 แสนรายภายในเดือนกันยายน 2567 มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับหนี้้นอกระบบ ผ่านสินเชื่อเพื่อชำระหนี้้นอกระบบ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายสินเชื่อไปแล้ว 545 ล้านบาท สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกรและผู้ยากจน 9,572 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาปัญหาและลดภาระการเป็นหนี้ในอนาคตผ่านโครงการหนี้้นอกบอก ธ.ก.ส. แก้ไขปัญหาหนี้้นอกระบบให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส. ไปแล้ว 713,013 ราย เป็นเงินกว่า 60,359 ล้านบาท ส่วนในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศได้ออกมาตรการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่สงบในอิสราเอลเพื่อนำไปชำระหนี้ที่เกิดจากการกู้เงินไปทำงานอิสราเอลและลงทุนประกอบอาชีพใหม่

ส่วนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน ธ.ก.ส. ได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูสุขภาพผู้เลี้ยงสุกรผ่านสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ รายละไม่เกิน 100,000 บาท และสินเชื่อเพื่อส่งเสริมและ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15677

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 57.78 Ad Value: 72,225

PRValue (x3): 216,675

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ 8.59 แสนล้าน ช่วยเสริมสภาพคล่องภาคการเกษตร

พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนและชำระหนี้สินเดิม รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 11,016 ราย วงเงินกว่า 2,782 ล้านบาท โครงการสินเชื่อแทนคุณ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเปิดให้ทายาทเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขหนี้ที่ยังยื่น จ่ายสินเชื่อไปแล้ว 3,433 ล้านบาท โดยมีทายาทเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 3,687 คน

โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลให้กับสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ให้ผู้รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.67% ต่อเดือนหรือ 8% ต่อปี เริ่มปล่อยสินเชื่อภายในเดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

ด้านการพัฒนา ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการธนาคารต้นไม้กว่า 6,800 ชุมชน จำนวนต้นไม้ 12.4 ล้านต้น การต่อยอดไปสู่การจำหน่ายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้เต็มรูปแบบผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit



**เกษตรวันนี้.....** ● สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า “มะม่วง” และเทคนิคการยืดอายุผลิตภัณฑ์ งานนี้รับจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการธุรกิจและนวัตกรรม วว. โทร. 0-2577-9438, 08-4388-4227 งานมีวันที่ 25 เม.ย. เวลา 09.00-16.30 น. ณ วว. เทคโนโลยีธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี..... ● อีกงาน ตลาด อ.ต.ก. เตรียมเปิด “Farmer's Market ตลาดสินค้าเกษตร” จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งสดและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ พร้อมเปิดจองพื้นที่ สนับสนุนเกษตรกรไทย กระจายสินค้าเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภค ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2567 เวลา 08.00-16.00 น. บริเวณตลาดน้ำ อ.ต.ก. สนใจติดต่อจองพื้นที่ได้ที่ เบอร์ 0-2279-2080 ต่อ 617 (ฝ่ายกิจการภูมิภาค)..... ●

นายกฯหล้าปลื้

## 'ธกส.'เร่งแก้หนี้เกษตรกร เติมเม็ดเงินกระตุ้นศก.

ไทยโพสต์ • "ธ.ก.ส." กางผล  
งานปีบัญชี 2566 อัดฉีดเงิน  
เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาค  
ชนบทกระทันหัน 8.6 แสนล้าน  
บาท ลุยบริหารจัดการหนี้เสีย  
เหลือ 5.5% ปักหมุดปี 2567  
ลดต่ำกว่า 4% เงินฝากสะสม  
พุ่ง 1.89 ล้านล้านบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  
รมช.การคลัง และประธาน  
กรรมการธนาคารเพื่อการ  
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา  
ภาคการเกษตรของไทยได้  
รับผลกระทบทั้งจากปัญหา  
COVID-19 ความขัดแย้งทาง  
การค้า สงคราม สภาพภูมิ  
อากาศที่แปรปรวน ส่งผลโดย  
ตรงทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  
ราคาสินค้าผันผวน และได้รับ  
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
จนทำให้หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
(NPL) ของ ธ.ก.ส.เคยสูง  
ถึง 14.64% ในปีบัญชี 2565  
แต่จากการดำเนินงานตาม  
มาตรการของรัฐบาล และใน

ส่วนของ ธ.ก.ส. ทำให้ผลการ  
ดำเนินงานปีบัญชี 2566 (1 เม.ย.  
66-31 มี.ค.67) ธ.ก.ส.สามารถ  
ลด NPL ลงมาที่ 5.5%

โดยเป็นผลมาจากการ  
พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี  
การดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะควบคุม  
NPL ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า  
4% ตามแผนยุทธศาสตร์ของ  
ธนาคารในปีบัญชี 2567 ในส่วน  
ของบทบาทหลัก ธ.ก.ส.ยังได้  
เติมเม็ดเงินสินเชื่อเพื่อเสริม  
สภาพคล่องและกระตุ้นการลง  
ทุนภาคการเกษตรไปแล้วกว่า  
859,575 ล้านบาท ทำให้มียอด  
สินเชื่อคงเหลือ 1.69 ล้านล้าน  
บาท เติบโตจากต้นปีบัญชี 51,736  
ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.16% มี  
ยอดเงินฝากสะสม 1.89 ล้าน  
ล้านบาท เติบโตจากต้นปี 58,822  
ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.22%  
โดยสร้างฐานการเติบโตในกลุ่ม  
ลูกค้าใหม่ เช่น สลาก ธ.ก.ส. ชุด  
ถุงทอง วงเงิน 100,000 ล้าน  
บาท และสลากดิจิทัล เป็นต้น.



# ประกาศแล้ว “สมุนไพรร” อดลักษณะประจำจังหวัด รุกส่งเสริมปลูก-ทำวัตถุดิบ-ปั่นผลิตภัณฑ์กระตุ้นเศรษฐกิจ



**ผู้จัดการรายวัน360°** - กรมแพทย์แผนไทยประกาศ “สมุนไพรร” อดลักษณะประจำจังหวัด คัดเลือกจากสมุนไพรรพบมาก มีค่าพืชเศรษฐกิจ หรือหายาก เค้าแล้ว 57 จังหวัด คาดประกาศครบได้ใน 1-2 เดือน ลุยส่งเสริมปลูกแปลงใหญ่ เปิดช่องทางการตลาด-ฟ้อร์ ปั้นเป็นวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดที่ต้องเลือกไปทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรร สินค้า OTOP นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการส่งเสริมสมุนไพรรอดลักษณะประจำจังหวัด ว่า วันนี้ถ้ามีสมุนไพรรอดลักษณะประจำจังหวัด ก็หาเงินช่วยชาวบ้านในการปลูกให้เป็นแปลงที่ใหญ่ขึ้น ก็ต้องหรือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ตนมีเงินตรวจราชการอยู่ไม่มากนักนี้ ได้บอก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า จังหวัดไหนที่มั่นคงแล้ว เป็นเอกลักษณ์ตัวที่เขาชอบ ก็หาพื้นที่ลองปลูกนำร่องหรือแจกกล้า เป็นการลั่นกระดิ่งให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าแล้ว ส่วนการส่งเสริมไปจนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรรและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ นั้น ก็จะต้องมาจัดทำแผนการส่งเสริม ซึ่งต้องทำแน่ ทำแบบดั้งเดิมไม่ได้ เราต้องหนีเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านเขาปลูก เราก็ปลูก ดังนั้นเราก็ต้องต่อยอดด้วย

ขณะที่ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายสมศักดิ์เป็นประธาน ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลเมืองสมุนไพรร และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรร รวมถึง “สมุนไพรรอดลักษณะประจำจังหวัด” ด้วย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านวิชาการกำหนดชนิดสมุนไพรรอดลักษณะประจำจังหวัดแล้ว 57 จังหวัด อยู่ระหว่างการพิจารณา 19 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

### ภาคเหนือ

เชียงใหม่-กัญชง, แม่ฮ่องสอน-บุกไข่, เชียงราย-ส้มป่อย, ลำพูน-ปล้าใหญ่, ลำปาง-กวาวเครือ, พะเยา-เพชรสังฆาต,แพร่-กลอย, น่าน-มะแขว่น, ตาก-ขมิ้นชัน, สุโขทัย-เพกา, พิษณุโลก-ส้มซ่า, กำแพงเพชร-สมอพิเภก, เพชรบูรณ์-ขิง และพิจิตร-ฟ้าทะลายโจร

### ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์-ขมิ้นชัน, ขอนแก่น-คูณ, ชัยภูมิ-เร่วน้อย,

นครพนม-สมอไทย, นครราชสีมา-พรมมิ, บุรีรัมย์-กระเม็ง, มุกดาหาร-ว่านกับแสด, ยโสธร-โคคลาน, ร้อยเอ็ด-กำแพงเจ็ดชั้น, เลย-กระชายดำ, ศรีสะเกษ-หอม, สกลนคร-กัญชา, สุรินทร์-โอดทะนงแดง, อุตรธานี-ข่า และอุบลราชธานี-บัวบก

### ภาคกลาง

ชัยนาท-มะตูม, นครปฐม-กระชาย, นนทบุรี-หน่อกล้วย, ปทุมธานี-บัวหลวง, พระนครศรีอยุธยา-ผักเสี้ยนผี, ลพบุรี-ฟ้าทะลายโจร, สมุทรปราการ-เหงือกปลาหมอ ดอกม่วง, สมุทรสาคร-เหงือกปลาหมอดอกขาว, สมุทรสงคราม-เกลือสมุทร, สุพรรณบุรี-ว่านพระฉิม, อุทัยธานี-คนทา และอ่างทอง-ข่าตานแดง

### ภาคใต้

กระบี่-กระท่อม, ชุมพร-มะเดื่ออุทุมพร, ตรัง-หัวร้อยรูและพริกไทย, นครศรีธรรมราช-จันทร์เทศ, นราธิวาส-คนที, ปัตตานี-ปลาไหลเผือก, พัทลุง-ไพล, ภูเก็ต-ส้มควาย, สงขลา-กระท่อม และสุราษฎร์ธานี-ขมิ้นชัน

### ภาคตะวันออก

กาญจนบุรี-มะขามป้อม, ประจวบคีรีขันธ์-ว่านหางจระเข้, ราชบุรี-ขมิ้นอ้อย และเพชรบุรี-หัวเขาคลอน

### ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จันทบุรี-กระวาน และพริกไทย และปราจีนบุรี-ฟ้าทะลายโจร

ด้าน น.ส.กมลทิพย์ สุวรรณเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า แต่ละจังหวัดมีสภาพพื้นที่และนิเวศแตกต่างกัน การขึ้นหรือเกิดสมุนไพรรแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน คุณภาพคือสรรพคุณทางยาที่จะแตกต่างกัน จึงมาดูว่าแต่ละจังหวัด สมุนไพรรชนิดไหนที่ปลูกแล้วได้คุณภาพทางยาที่ดี ก็ส่งเสริมให้จังหวัดนั้นปลูกสมุนไพรรชนิดนั้นๆ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการกำหนดชนิดสมุนไพรร

อัตลักษณ์ประจำจังหวัดได้พิจารณาแล้ว 57 จังหวัด เช่น อุบลราชธานี ปลุกบัวบกได้คุณภาพสารสำคัญสูง หรือขมิ้นชันที่เป็นตัวยาใช้เยอะในตำรับยาไทย สุราษฎร์ธานีและตาก มีงานวิจัยรองรับว่ามีชันจาก 2 จังหวัดนี้มีสารสำคัญสูง เราเลือกให้เหมาะสมสภาพพื้นที่และส่งเสริมต่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อ ส่วนอีก 19 จังหวัดกำลังพิจารณาคาดว่าจะคัดเลือกได้ภายใน 1-2 เดือนนี้

สำหรับแนวทางในการพิจารณาเลือกสมุนไพรอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนั้น เรากำหนดให้แต่ละจังหวัดที่รู้ข้อมูลพื้นที่ตัวเองดี คัดเลือกมาก่อนว่า สมุนไพรตัวไหนที่มีค่า มีการพบมาก เป็นพืชเศรษฐกิจ หรือพบหายาก มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ส่งมาให้เรา เราก็จะมาดูว่าที่เลือกมาใช้หรือไม่ใช้ หรือเห็นว่าตัวไหนที่น่าจะเป็นสมุนไพรอัตลักษณ์มากกว่า ก็จะให้ข้อมูลทางด้านสารสำคัญ งานวิจัยเข้าไป

อย่าง "หัวร้อยรู" เป็นสมุนไพรหายากของจังหวัดตรัง และใช้ทางยารักษาโรคมะเร็ง มีเฉพาะในธรรมชาติเท่านั้น มีการปลูกที่ยากมาก เราจึงให้หัวร้อยรูเป็นสมุนไพรอัตลักษณ์ของตรัง ก็มีแผนว่าจะทำอะไรให้ลดการเก็บจากธรรมชาติแล้วหันมาส่งเสริมการปลูกทดแทนในธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม น.ส.กมลทิพย์กล่าวอีกว่า ไม่ได้แปลว่าทั้ง 77 จังหวัดจะต้องออกมาเป็นสมุนไพร 77 ชนิด มีซ้ำกันได้ เช่น ขมิ้นชัน มีสุราษฎร์ธานีกับตาก ซึ่งมีความแตกต่างกันบ้าง อย่างสุราษฎร์ธานีจะมีสารเคอร์คูมินอยด์สูง แต่ตากจะมีส่วนของน้ำมันหอมระเหยที่สูง ก็จะต่างกันว่าเราจะเอาขมิ้นชันไปใช้ทางไหน

บางจังหวัดก็มี 2 ชนิด เช่น ตรังมีหัวร้อยรูและพริกไทย ซึ่งพริกไทยของตรังมีคุณภาพดีมาก พอๆ กับของจันทบุรี ที่เป็นแหล่งพริกไทยสำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งเราก็ให้พริกไทยทั้งที่ตรังและจันทบุรี

ส่วนกรณี เมื่อได้สมุนไพรประจำจังหวัดแล้วจะมีการต่อยอดส่งเสริมอย่างไร น.ส.กมลทิพย์กล่าวว่า เมื่อได้ครบแล้ว แต่ละจังหวัดเราจะให้เขากำหนดแผนในการผลิตสมุนไพรชนิดนั้นๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดี จะทำให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ ก็จะสามารถส่งเสริมในการผลิตยาก็หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ ที่จะใช้ใน รพ.หรือจำหน่ายให้แก่ประชาชน โดยไปใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนั้น เช่น ชิง เพชรบูรณ์ประกาศว่าคุณภาพดีที่สุด ผู้ประกอบการก็ไปที่เพชรบูรณ์ก็จะได้ซึ่งที่มีคุณภาพดีที่สุด

"การประกาศสมุนไพรประจำจังหวัดตรังนั้นก็เข้าไปช่วยส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า OTOP ของดีประจำจังหวัดได้อีกด้วย รวมไปถึงนำมาใช้ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างจุดขายได้ เพราะเป็นการการันตีว่าดีที่สุดของเรา แม้จะยังไม่มีการทำตัวเลขคาดการณ์ว่าผลลัพธ์จากเรื่องนี้จะไปช่วยกระตุ้นตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือตลาดสมุนไพรมากน้อยแค่ไหน แต่กรมฯ เชื่อว่าจะช่วยเข้าถึงประชาชนเพิ่มขึ้นแน่นอน อย่างน้อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำอยู่แล้วเรื่องสมุนไพร ก็จะมีตลาดที่กว้างขึ้น มีแหล่งของโรงงาน ผู้ประกอบการ ที่จะส่งวัตถุดิบเข้าไปได้มากขึ้น เป็นการขยายตลาด" น.ส.กมลทิพย์กล่าว.